



เทวาลัย

สถานสายใยชาวอักษร



ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓๓ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๒



สาขาวิชา Arts and Humanities ติด 1 ใน 50 อันดับแรกของโลก



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัครวิรุฬหการ เป็นผู้แทนสาขาวิชา Arts and Humanities รับช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่สาขาวิชา Arts and Humanities ติด 1 ใน 50 อันดับแรกของโลก ปีที่แล้วสาขานี้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 119

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับจาก Times Higher Education ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก อันดับที่ 138 ใน 200 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2552 (Times Higher Education – QS World University Ranking 2009: Top 200 World University) ซึ่งประกาศผลเมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2552

สาขาวิชา	พ.ศ. 2550	พ.ศ. 2551	พ.ศ. 2552
Arts & Humanities	อันดับที่ 136	อันดับที่ 119	อันดับที่ 49



ข่าวจากฝ่ายวิรัชกิจ

รองศาสตราจารย์สุรภีพรรณ ฉัตรภรณ์ รองคณบดีและนางสาววลัยลักษณ์ ช่อพันธุ์กุล เลขานุการฝ่ายวิรัชกิจ ได้พบและปรึกษาหารือ เรื่องความร่วมมือกันทางด้านวิชาการและวัฒนธรรม กับ Professor Dr. Karl D. Jackson ผู้อำนวยการ The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies มหาวิทยาลัย Johns Hopkins ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมโอเรียนเต็ล



แจ้งเตือนภัยจากฝ่ายกิจการนิสิต



26 ตุลาคม 2552

เรียน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะอักษรศาสตร์ทุกท่าน

สองสัปดาห์ก่อน สุภาพสตรีท่านหนึ่งได้มาติดต่อที่ห้องบริการการศึกษาคณะเรา เพื่อสอบถามประวัติของนิสิตบางคนด้วยสงสัยว่านิสิตของเราอาจจะหลอกให้ลูกชายของเธอโอนเงินไปให้เป็นจำนวนประมาณ 5 หมื่นบาท ทั้งที่ยังมิได้เคยพบกันเลย

ผลจากการตรวจสอบข้อมูลที่มีสรุปได้ว่า มีผู้แอบอ้างเป็นนิสิตคณะเราและได้ใช้ถ้อยคำล่อลวงและอุบายต่าง ๆ หลอกให้นักศึกษาชายจากต่างสถาบันโอนเงินให้โดยอ้างว่าตนได้ประสบปัญหาในชีวิตมากมาย เช่น วันหนึ่งก็โทรมาบอกว่าพ่อแม่ออกว่า อีกวันก็บอกว่าทั้งสองเสียชีวิตแล้ว อีกวันก็บอกว่าตนถูกข่มขืน ฯลฯ และนักศึกษาชายเหล่านั้นก็ได้โอนเงินให้ทั้งที่ยังไม่เคยพบกันเลย คงมีแต่รูปใน Hi5 เท่านั้นที่ทำให้นักศึกษาชายเหล่านั้นเชื่อว่าภาพนั้นเป็นเจ้าของเสียงที่ตนพูดคุยทางโทรศัพท์ที่อยู่ทุกวัน

วันที่ 21 ตุลาคม 2552 ฝ่ายกิจการนิสิตได้นัดนักศึกษาชายที่ตกเป็นเหยื่อและนิสิตที่ถูกแอบอ้าง พร้อมผู้ปกครองของทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกัน เรื่องจบลงตรงความเข้าใจร่วมกันว่านิสิตของเรามีได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้แต่อย่างใด เรื่องที่เหลือ เป็นเรื่องของเขาที่จะไปแจ้งความและดำเนินคดีต่อไป

หากท่านยังจำเหตุการณ์เมื่อประมาณ 2 ปีก่อนได้ จะทราบดีว่านี่มิใช่ครั้งแรกที่เราถูกแอบอ้าง ครั้งนั้นได้มีบทความหมิ่นพระบรมเดชานุภาพใน blog หนึ่งและสะพัดทั่ววงการอินเทอร์เน็ตอ้างว่าเขียนโดยนิสิตคณะอักษรศาสตร์ ในบทความนั้นยังได้เหมารวมว่า ความคิดต่าง ๆ เหล่านี้เป็นความคิดที่ใครๆ ในคณะอักษรศาสตร์ก็คิดกันทั้งนั้น จนถึงวันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของ blog นั้นกันแน่ ทั้งนี้ยังไม่นับ comment ต่างๆ ใน webboard ทั่วๆ ไป ที่อ้างว่าตนเป็นเด็กอักษร จุฬาฯ

จะเห็นได้ว่ามีผู้แอบอ้างความเป็นคณะเราอยู่เนืองๆ ซึ่งตลอดมาเราก็ได้แต่นิ่งสงบ เพราะประการแรก เราคงห้ามคนไม่ให้แอบอ้างเราไม่ได้ ประการที่สอง เขาอาจจะเป็นคนอักษรจริง าก็ได้ ไม่มีใครรู้

อย่างไรก็ตาม ผมก็ยังอยากให้ทุกท่านระวังทั้งตัวเองและคนใกล้ตัวให้มากขึ้น อยากขอร้องให้อาจารย์ตักเตือนนิสิตเมื่อมีโอกาส และนิสิตเองก็ต้องระมัดระวังตัวให้มาก ให้มีสติและอย่าหลงมาษาของอินเทอร์เน็ตโดยง่าย หากจะมองในแง่ดี ยังนับว่าเราโชคดีที่เพียงแค่ถูกแอบอ้างในการล่อเหยื่อเท่านั้น ยังมิได้ตกเป็นเหยื่อเสียเอง หากมองในแง่ร้าย คณะก็เสียหายไปแล้วโดยมิได้มีโอกาสแก้ตัว

ผมจึงขออนุญาตเสนอบางอย่างที่พอนึกออก ณ ขณะนี้ครับ

1. หากพบว่าใครอ้างว่าเป็นนิสิตเรา อย่าเพิ่งตื่นเต้นตกใจและกล่าวโทษ เพราะอาจเป็นการแอบอ้างเท่านั้น
2. หากท่านหรือใครสงสัยว่าจะเป็นนิสิตเราจริงหรือไม่ กรุณาแจ้งฝ่ายกิจการนิสิตโดยทันที เพื่อทางเราจะได้ตรวจสอบว่ามีชื่อนิสิตคนนั้นมีตัวตนอยู่ในคณะจริงหรือไม่ และรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อขอความกรุณาร่วมกันดูแลคนใกล้ชิดให้มากขึ้นอีกนิดด้วยครับ

ด้วยความเคารพและขอบคุณ
สรรควัฒน์



ข่าวจากศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์

Play and Learn Corridor

ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ ศูนย์สารนิเทศฯ เปิดพื้นที่บริเวณที่สวยงามที่สุดของอาคาร ให้บริการเพื่อเป็นที่พักผ่อน เรียนรู้ ทำการบ้าน ทำงาน ปรึกษาหารือกัน หรือจะใช้ "เปิดคอร์ส" (launch สินค้า) ได้นะ



เริ่มแล้วด้วย อาจารย์ ดร.สิริวรรณ จุฬากรณ์ ขอจองใช้เปิดคอร์สของอาจารย์ ยินดีค่ะ อย่าลืมสนับสนุนเครื่องดีมีร้อนๆ รับลมชีวิต ชิว ของเรานะคะ



ห้องเรียนใหม่ เครื่องครีมี ภูมิฐาน

ณ ปีกที่มองเห็นวิวสวยที่สุดของคณะ โຕ้ะเก้าอี้เรียนแบบ Classic เหมาะสำหรับเป็นห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องเรียนกลุ่มเล็ก เปิดซิงโดยอาจารย์บุญสกา สอนภาษาไทยให้นักเรียนต่างชาติ เก้าอี้ น่าดูชม ยังกะนั่งเรียน นั่งประชุมในมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดของยุโรปเนาะ ที่แท้ชั้น 2 อาคารมหาชิราวุธ นั่นเอง!



วิวสวย ลมพัดโกรก เย็นสบาย ถ้าไม่กลัว Participants หลับหรือมัวเพลินวิวรอบตัว เชิญติดต่อเข้ามาได้จ๊ะ ไม่คิดค่าเช่าพื้นที่นะ แต่โปรดสนับสนุนน้ำชากาแฟ ที่จัดไว้บริการด้วย กินกันเอง จนกระเป๋าทิ้งไปตาม ๆ กันแล้ว



ข่าวจากภาควิชาประวัติศาสตร์

กำหนดการสัมมนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ บัณฑิตศึกษา ภาควิชาประวัติศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2552

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ห้อง 708 อาคารบรมราชกุมารี

- 13.00 – 14.00 น. “การสถาปนา สมเด็จพระราชาคณะ พ.ศ.2490-2532”
โดย พระศพล มาบัณฑิตย์
ผู้วิจารณ์ ศาสตราจารย์ปรีชา ช่างขวัญยืน
- 14.00 – 15.00 น. “องค์กรและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวจีนอินโดนีเซีย ค.ศ.1942-1966”
โดย นางสาวธียรัช พูนพิพัฒน์
ผู้วิจารณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา สุจริตชนารักษ์
- 15.00 – 15.15 น. พัก กาแฟ-อาหารว่าง
- 15.15 – 16.15 น. “การเขียนประวัติศาสตร์แห่งชาติอินโดนีเซีย ฉบับพิมพ์ ค.ศ.1975”
โดย นายนพปฎล กิจไพบูลทวี
ผู้วิจารณ์ อาจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ห้อง 708 อาคารบรมราชกุมารี

- 13.00 – 14.00 น. “สังคมและวัฒนธรรมของราชสำนักมลายู: ศึกษาจาก เซจาเราะห์ มลายู”
โดย นายคมกฤษณ์ ฉัตรจิรธีรพงศ์
ผู้วิจารณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุลีพร วิรุพหะ
- 14.00 – 14.15 น. พัก กาแฟ-อาหารว่าง
- 14.15 – 15.15 น. “คาร์ดินีในประวัติศาสตร์อินโดนีเซียสมัยใหม่ ค.ศ.1904-1967”
โดย นางสาวสลิลทิพ แซ่ด่าน
ผู้วิจารณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คารินา โชติศิริ

- 13.00 – 14.00 น. “รัฐไทยกับสุขภาพพลเมือง พ.ศ.2475-2500”
โดย นายธันวา วงศ์เสงี่ยม
ผู้วิจารณ์ นายแพทย์ ดร.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
- 14.00 – 15.00 น. “ความรู้เรื่องอีสานของชนชั้นนำสยาม พ.ศ.2433-2475”
โดย นายอริณชัย วรรณชาติ
ผู้วิจารณ์ อาจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร
- 15.00 – 15.15 น. พัก กาแฟ-อาหารว่าง
- 15.15 – 16.15 น. “การศึกษาวาทกรรมเรื่องทาสไทย”
โดย นางสาวณานิณี ไพทยวัฒน์
ผู้วิจารณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ



ใครทำอะไร ที่ไหน

✉ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด ศีตีสาร ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินการประกวดคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น ในงาน “มหกรรมญี่ปุ่น รังสิต ครั้งที่ 3” (RSU Japanese Fair 2009) ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 เวลา 08.30 – 16.30 น.

✉ รองศาสตราจารย์ พรรรัตน์ ดำรุง และ อาจารย์ พันพัสสา ฐูปเทียน ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จะนำคณะบัณฑิต-นิสิตปริญญาโท ไปเสนอผลงานวิชาการ Rooted in Traditions: The case of Phra Lor, Moving toward Contemporary Time และ การแสดงร่วมสมัย เรื่อง ใจเจ้าล่อ (Conflict Within The heart) กำกับโดย วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ ตามคำเชิญจาก Dance Department Akademi Seni Budaya Dan Wairisan Kebangsaan (ASWARA) กรุง Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่วันที่ 28 ตค - 1 พย 2552 ต่อจากนั้นจะเปิดการแสดงร่วมกับ คณะนาฏศิลป์พื้นเมืองคณะแม่จ๋าป่า แสนพรหม ที่เทศกาลละครกรุงเทพ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552

✉ อาจารย์อัมภฎายุทธ ชุศรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการเรียนรู้ให้เก่ง Kanji” ให้กับอาจารย์ชาวไทยที่สอนภาษาญี่ปุ่นในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00 – 12.00 น.

✉ รองศาสตราจารย์สุรเกียรติ์พรณ ฉัตรภรณ์ เป็นประธานจัดงาน “Toward a Harmonious Globe” ซึ่งเป็นงานการอ่านบทกวีนิพนธ์โดยนักเขียนรางวัลซีไรต์ประจำปี 2009 จาก 8 ประเทศ ร่วมกับกวีและศิลปินแห่งชาติของไทย โดยมี ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร เป็นประธาน ในวันที่ 8 ตุลาคม 2552 ณ วังสวนผักกาด อาจารย์ William Handrich จากภาควิชาภาษาอังกฤษ และรองศาสตราจารย์สุรเกียรติ์พรณ ฉัตรภรณ์เป็นพิธีกรร่วมในงาน

✉ ศาสตราจารย์สุกัญญา สุจนายา และรองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์คุณค่าและประโยชน์ของบทอาขยานภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาพื้นฐาน พุทธศักราช 2544” ของอาจารย์สันติวัฒน์ จันทร์ใจ อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์คณะอักษรศาสตร์

ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่ น.ส.วลัยลักษณ์ ช่อพันธุ์กุล โทร. 84885 E – mail : artspr08@hotmail.com